

เส้นทางการเข้าสู่วิชาชีพทนายความ และหลักเกณฑ์การสอบรับใบอนุญาตว่าความ

เส้นทางการเข้าสู่วิชาชีพทนาย มี 2 เส้นทาง คือ 1. ⁺ตัวรุ่น 2. ⁺ตัวปี

เส้นทางแรก ⁺ตัวรุ่น ใน 1 ปี ทางสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ ฯ จะเปิดรับสมัครสองรอบ ต่อปี เมื่อสมัครแล้วทางสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ ฯ จะเปิดให้มีการอบรมวิชาว่าความ เป็นเวลา 1 เดือนโดยประมาณ (โดยเราจะต้องเข้าอบรมหรือไม่ก็ได้) หลังจากนั้นจะมีการสอบภาคทฤษฎีซึ่งการสอบจะมีทั้งแบบอัตนัย และปรนัย เมื่อสอบผ่านแล้วต้องเข้าทำการฝึกงานกับสำนักงานทนายความ อีก 6 เดือน เมื่อครบ 6 เดือน จะมีการสอบภาคปฏิบัติอีกครั้ง ซึ่งลักษณะข้อสอบก็เหมือนกันกับการสอบภาคทฤษฎี เพียงแต่ในการทดสอบภาคปฏิบัติ รอบนี้ต้องใช้แบบฟอร์มศาล (ของจริง) ต่างจาก การทดสอบภาคทฤษฎีที่ใช้สมุดคำตอบธรรมดา

หลังจากสอบผ่านในรอบที่แล้ว ก็จะต้องดำเนินการสอบปากเปล่าอีกรอบ (ซึ่งแทบจะไม่มีผลใดๆ แล้วเมื่อสอบผ่านภาคปฏิบัติแล้วก็ถือว่าสอบผ่านหมดแล้ว 99.99%)

หลังจากสอบปากเปล่าผ่านแล้ว ก็จะมีการจัดอบรมจริยธรรมมารยาททนายความ และมอบประกาศนียบัตร และให้นำใบประกาศนี้พร้อมทั้งหนังสือรับรอง สมาชิกวิสามัญเนติฯ ไปยื่นจดทะเบียนรับใบอนุญาตว่าความเป็นทนายความ

เส้นทางที่สอง ⁺ตัวปี ใน 1 ปี ทางสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ ฯ จะจัดให้มีการสมัครสอบ ได้ 2 ครั้ง ซึ่งผู้สมัครต้องยื่นแบบฟอร์มการขอรับการฝึกงานใน สำนักงานทนายความ เพื่อเข้ารับการฝึกงานในสำนักงานทนายความนั้น ๆ เป็นเวลา 1 ปี แล้วนำเอกสารดังกล่าวมายื่นไว้ที่สำนักฝึกอบรม วิชา ว่าความ แห่งสภาทนายความ ฯ และเมื่อฝึกงานจนครบ 1 ปี ก็ให้สำนักงานทนายความ ที่รับผู้เข้าทดสอบ เข้าฝึกงานนั้น เช่นรับรองอีกครั้ง แล้วนำกลับมายื่นที่ทางสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ ฯ แล้ว เมื่อทางสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ ฯ ประกาศการทดสอบตัวปีแล้ว ให้ผู้เข้าสอบสมัครสอบตามที่ทางสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ ฯ กำหนด แล้วตรวจสอบวันเวลาสอบ ซึ่งในการสอบจะมีการสอบเพียงครั้งเดียวโดยใช้ แบบฟอร์มศาลจริง เมื่อสอบผ่านแล้วก็ สอบปากเปล่า และเข้ารับการอบรมจริยธรรมมารยาททนายความ และรับประกาศนียบัตร

ทั้งนี้การขึ้นทะเบียนเป็นทนายความก็ดำเนินการ เช่นเดียวกับตัวรุ่นทุกประการ

หลักเกณฑ์การสอบตัวรุ่น⁺

1. ในการสมัครสอบตัวรุ่นทางสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสหภาพนายความฯ จะเปิดรับสมัครปีละ 2 ครั้ง (ติดตามได้ทางเว็บของสหภาพนายความฯ) โดยการสอบตัวรุ่นนั้น จะต้องสอบผ่านทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ

2. ก่อนสอบภาคทฤษฎีทางสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสหภาพนายความฯ จะจัดให้มีการอบรมวิชาว่าความประมาณ 1 เดือน

3. การสอบภาคทฤษฎี ข้อสอบจะมีทั้งหมด 100 คะแนน แบ่งเป็น ข้อสอบแบบปรนัย 20 คะแนน และอัตนัย 80 คะแนน โดยผู้เข้าสอบจะต้องสอบผ่านภาคทฤษฎี โดยจะต้องทำคะแนนได้ 50 คะแนน

4. เมื่อสอบผ่านภาคทฤษฎีแล้วต้องไปฝึกงานกับสำนักงานทนายความเป็นเวลา 6 เดือน

5. เมื่อเข้าฝึกงานกับสำนักงานทนายความ ที่รับฝึกงานจนครบ 6 เดือนแล้ว ทางสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสหภาพนายความฯ จะมีการประกาศให้เข้าสอบภาคปฏิบัติ ซึ่งเนื้อหาในการสอบภาคปฏิบัตินี้ จะมีแนวข้อสอบเหมือนกับการสอบภาคทฤษฎี เพียงแต่ให้เขียนคำตอบลงในแบบฟอร์มศาลที่ ทางสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสหภาพนายความฯ จัดให้เท่านั้น (ต้องใช้แบบฟอร์มให้ถูกต้องด้วย) เมื่อสอบผ่านภาคปฏิบัติแล้ว เท่ากับท่านได้เป็น ว่าที่ทนายความแล้ว

6. เมื่อสอบผ่านภาคปฏิบัติแล้ว จะต้องดำเนินการสอบปากเปล่าอีกครั้งหนึ่ง (แต่ในการสอบปากเปล่านี้นั้นแทบจะไม่มีผลใดๆทั้งสิ้น)

7. เมื่อสอบปากเปล่าผ่านแล้วทางสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสหภาพนายความฯ จะจัดให้มีการฝึกอบรมจริยธรรม มารยาททนายความ และมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม

8. แล้วนำประกาศนียบัตรพร้อมกับหนังสือสมาชิกวิสามันญจากเนติบัณฑิตยสภา ไปจดทะเบียนรับใบอนุญาตว่าความ เป็นทนายความ

หลักเกณฑ์การสอบตัวปี[†]

1. ในการสอบตัวปี[†]ทางสำนักฝึกอบรมวิชา ว่าความ แห่งสหภาพนายความฯ จะเปิดรับสมัครปีละ 2 ครั้ง (ติดตามได้การเปิดรับสมัครสอบจากทางเว็บทางสำนักฝึกอบรมวิชา ว่าความ แห่งสหภาพนายความฯ)
2. ขอรับแบบฟอร์มใบสมัครที่ทางสำนักฝึกอบรมวิชา ว่าความ แห่งสหภาพนายความฯ พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยให้สำนักงานทนายความที่รับผู้เข้าสอบเข้าฝึกงาน เช่น รับรองการเข้ารับการฝึกงานในสำนักงานทนายความ
3. นำใบสมัครดังกล่าว ไปยื่นที่ สำนักฝึกอบรมวิชา ว่าความ แห่งสหภาพนายความฯ พร้อมรับ ใบนัดที่ระบุถึงวันเริ่มต้นเข้าฝึกงาน และวันครบ กำหนด 1 ปี ที่เข้าฝึกงานในสำนักงานทนายความ
4. เมื่อฝึกเข้างานจนครบ 1 ปีแล้ว ให้นำเอกสารจากทางสำนักฝึกอบรมวิชา ว่าความ แห่งสหภาพนายความฯ เพื่อนำกลับไปให้สำนักงานทนายความ ที่รับเข้าฝึกงานเช่นรับรองการฝึกงานครบ 1 ปีแล้ว นำกลับไปยื่นที่สำนักฝึกอบรม วิชา ว่าความ แห่งสหภาพนายความ ฯ อีกครั้งหนึ่ง พร้อมตรวจสอบวันที่ ที่ทางสำนักฝึกอบรมวิชา ว่าความ แห่งสหภาพนายความฯ จะเปิดรับสมัครสอบ
5. ในการเข้าสอบตัวปี[†]ในแต่ละครั้ง จะมีการสอบเพียงรอบเดียว โดยมีเนื้อหาที่จะใช้ในการตอบข้อสอบ เหมือนการสอบภาคปฏิบัติของตัวรุ่น[†]ทุกประการ (ใช้แบบฟอร์มศาลของจริงในการเขียนตอบข้อสอบ)
6. เมื่อท่านสอบผ่านแล้ว จะต้องเข้าสอบปากเปล่า และเข้ารับการอบรมจริยธรรม มารยาททนายความ และรับใบประกาศ เช่นเดียวกับ การสอบตัวรุ่น[†]
7. ขั้นตอนการจดทะเบียนใบอนุญาตใช้หลักเกณฑ์ และขั้นตอนเดียวกับ การสอบตัวรุ่น[†]ทุกประการ

.....หมายเหตุ.....

หากสมัครสอบตัวทนายความ ทั้ง 2 ประเภทพร้อมกันแล้ว หากสอบผ่านประเภทใดประเภทหนึ่ง ก็สามารถดำเนินการจดทะเบียนรับใบอนุญาตว่าความได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องผ่านการสอบทั้ง 2 ประเภท

หลักเกณฑ์การสมัครสอบทนายความในกรณีเป็นข้าราชการ(เบื้องต้น)

การเข้าอบรมตัวทนายความ สามารถลงสมัคร เพื่อเข้ารับการอบรมได้ ถึงแม้ว่าผู้เข้าสอบ จะรับราชการอยู่ก็ตาม แต่ (ข้าราชการโดยการสอบบรรจุเท่านั้น ไม่รวมถึงพนักงานราชการประเภทไม่บรรจุ) เพราะการเข้ารับการอบรมรวมถึงการทดสอบ (สอบตัวทนายความ) ไม่ได้จำกัด ห้ามไม่ให้ข้าราชการเข้ารับการอบรม หรือเข้าทดสอบแต่อย่างใด ดังนั้นคุณเองก็สามารถที่จะสอบได้ เช่นเดียวกับ ท่านอื่นๆ เพียงแต่มีข้อแม้ว่า...เมื่อสามารถสอบผ่านตามหลักเกณฑ์ทั้งหมดแล้ว คุณจะยังออกใบอนุญาตว่าความไม่ได้จนกว่าคุณจะสามารถลาออกจากราชการ กล่าวคือพ้นจากตำแหน่งราชการที่เป็นอยู่

เล็กน้อยๆเกี่ยวกับการสอบตัวทนาย

ในการที่สมัครสอบตัวทนายความ ประเภท ตัวรุ่น ในการสอบภาคทฤษฎี จะมีคะแนนรวมทั้งสิ้น 100 คะแนน โดยแบ่งคะแนน ออกเป็น ปรนัย 20 ข้อ 20 คะแนน และส่วนของอัตนัยประมาณ 4-6 ข้อ รวม 80 คะแนน

(รวมทั้ง 2 ประเภทคะแนนเต็ม 100 คะแนน จะสอบผ่านที่ 50 คะแนน)

ขอบเขตเนื้อหาในการสอบคร่าวๆ มีดังนี้

1. การสอบปรนัย จะมีทั้งหมด 20 ข้อโดยข้อสอบจะเน้นในส่วนของ วิเคราะห์ความแฟง และอาญา (เน้นไปในทางวิธีปฏิบัติในทางศาล เช่น การยื่นฟ้อง , การยื่นบัญชีระบุพยาน , เรื่องการขาดนัดยื่นคำให้การ/ การขาดนัดพิจารณา ทั้งในคดี민โนสารเร่ และคดีแพ่งสามัญ , อำนาจการสืบสวนสอบสวนของเจ้าพนักงาน ฯลฯ) รวมทั้งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม และ พ.ร.บ.ทนายความฯ เป็นต้นโดยอาจจะออกเรื่องละ 1-2 ข้อ โดยประมาณ

2. การสอบอัตนัย จะเน้นไปในเรื่อง การร่างคำฟ้อง ทั้งฟ้องแพ่ง และฟ้องอาญา รวมไปถึงการร่างคำร้อง คำขอ คำแถลง (ร่างตอบในสมุด คำตอบ ไม่ใช่ในแบบฟอร์มศาล) ร่างหนังสือสัญญาต่างๆ หนังสือบอกกล่าวทวงถาม สัญญาประนีประนอมยอมความ ฯลฯ ซึ่งคำถามจะให้มาเป็นข้อเท็จจริง โดยมีการเกี่ยวโยงกันในข้อเท็จจริง กับสิ่งที่เราจะนำมาตอบ และการตอบควรพิจารณาถึงรายละเอียดของข้อเท็จจริงให้ดีว่า คำถามต้องการให้ร่างไปในทางใด

ข้อเสนอแนะในการสอบภาคปฏิบัติตัวทนาย

- **ในการสอบภาคปฏิบัติ** กระดาษที่ใช้ตอบข้อสอบนั้น ไม่ใช่สมุดคำตอบเหมือน เช่น ภาคทฤษฎี แต่ให้ผู้เข้าทดสอบตอบข้อสอบในแบบฟอร์มศาล ที่ทางสำนักฝึกอบรมวิชา ว่าความ แห่งสภานายความฯ เตรียมไว้ให้โดยให้ ผู้เข้าทดสอบคัดเลือกแบบฟอร์มศาลที่ถูกต้อง นำมาใช้ตอบให้ตรงกับคำถาม ตามแบบฟอร์มศาลที่ให้มาให้ถูกต้อง เช่น ถ้าผู้เข้าสอบ ต้องการทำคำฟ้องแพ่ง ก็ให้ใช้ เอกสารหรือแบบฟอร์มศาลที่ใช้เขียนตอบ คือ คำฟ้อง หมายเลข (๔) (สังเกตที่ มุมบนด้านซ้ายจะเขียนระบุไว้) หากร่างไม่พอดึง นำ เอกสารหรือ แบบฟอร์มศาล ๔๐ ก (สังเกตที่ มุมบนด้านซ้ายจะเขียนระบุไว้) มาร่างต่อ และต่อท้ายด้วย คำขอท้ายฟ้องแพ่ง หมายเลข (๕) (สังเกตที่ มุมบนด้านซ้ายจะเขียนระบุไว้) เท่านั้นจะได้ คำฟ้องแพ่งที่สมบูรณ์ครบถ้วนตามกฎหมาย 1 ฉบับ เป็นต้น จึงอยากให้ตรวจเช็คแบบฟอร์มศาลที่จะนำมาใช้ให้ถูกต้องกับประเภทของคำตอบ

- **เมื่อเขียนคำตอบครบถ้วนหมดทุกข้อแล้ว** ต้องนำคำตอบทั้งหมด (ที่ตอบในแบบฟอร์มศาล) มาเย็บเข้ากับปกที่สภานายความฯ จัดไว้ให้ โดยก่อนเข้าสอบ จะมีการแจกหมุดแทงสำนวน ปกสำนวน และแบบฟอร์มศาลมาให้ หากเราทำคำตอบครบทุกข้อแล้ว ควรเข้าปกให้เรียบร้อย และการเรียงสำนวนนั้นให้เรียงตามเลขข้อตามที่ข้อสอบ ให้มา หากมีการทำหนังสือบอกกล่าวทวงถามไม่ต้องเย็บเข้าปก (กรณีหนังสือบอกกล่าวทวงถามจะเย็บอย่างไรอาจารย์คุมสอบจะชี้แจงอีกทีในห้องสอบค่ะ)

เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำขอจดทะเบียนใบอนุญาตทนายความ

-สำเนาทะเบียนบ้าน

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวของบุคคล ซึ่งได้รับยกเว้น ไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมาย ว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน

-ใบรับรองของผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรม (ใบรับรองแพทย์)

-หลักฐานแสดงว่าสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญา หรืออนุปริญญาทางนิติศาสตร์หรือประกาศนียบัตรในวิชานิติศาสตร์ ซึ่งสภาทนายความเห็นว่ามี มาตรฐานการศึกษาที่ผู้ได้รับปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรควรเป็นทนายความได้

-หลักฐานแสดงว่าเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา (ขอหนังสือรับรองจากเนติบัณฑิตยสภาโดยให้รับดำเนินการขอตั้งแต่เนิ่นๆจะได้เป็นการดี)

-หลักฐานแสดงว่าเคยเป็นทนายความ หรือเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้พิพากษา ตุลาการศาลทหาร พนักงานอัยการ อัยการทหาร หรือทนายความตามกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหาร หรือหลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมรรยาททนายความ หลักปฏิบัติ เบื้องต้นในการว่าความ และการประกอบอาชีพทางกฎหมายตามข้อบังคับสภาทนายความ หรือหลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงานทนายความมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

-กรณีที่เคยรับราชการ ต้องแนบหลักฐานคำสั่งเกษียณอายุราชการ หรือ คำสั่งลาออกจากราชการ

-กรณีที่เคยต้องคำพิพากษา หรือถูกลงโทษทางวินัย ต้องแนบสำเนาคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำสั่งลงโทษ

-รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง สวมครุยเนติบัณฑิต (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)รูปสี หรือขาวดำขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป และขนาด 2 นิ้ว หรือ 2 นิ้วครึ่ง จำนวน 3 รูป

-ค่าจดทะเบียนเป็นสมาชิก

-ประเภทสองปี ค่าธรรมเนียม 1,600 บาท

-ประเภทตลอดชีพ ค่าธรรมเนียม 4,800 บาท

-ทนายความใหม่ต้อง ทำบัตรประจำตัวสมาชิกทนายความภาษาอังกฤษ อีก 100 บาท

(ทั้งหมดนี้ต้องนำตัวจริงไปด้วย เพื่อได้ใช้)

ขั้นตอนในการจดทะเบียน

- ไปที่สภาทนายความ ฝ่ายงานทะเบียนเพื่อขอแบบฟอร์มการจดทะเบียนตัวทนายความ บอกเจ้าหน้าที่ด้วยว่าจดทะเบียนประเภทใด ทางเจ้าหน้าที่จะได้จัดแบบฟอร์มให้ท่านกรอกข้อความได้ถูกต้อง

- เมื่อกรอกข้อความเสร็จนำแบบฟอร์มด้วยหลักฐานที่เราเตรียมมา แนบไปแล้วยื่นกับเจ้าหน้าที่ที่งานทะเบียนเพื่อตรวจสอบเอกสารทั้งหมด

- นำเอกสารทั้งหมดที่ เจ้าหน้าที่คืนมาไปยื่นชำระค่า จดทะเบียนที่ช่องการเงิน เสร็จแล้วจะได้ใบเสร็จ 1 ใบพร้อมใบนัดมารับตัวทนายความ ตามนัดเพียงเท่านั้นท่านก็เป็นทนายความเต็มตัวแล้ว